



# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

# Library News

แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล ล้ำเลิศในคุณภาพบริการ สานความรู้สู่ชุมชน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 55 เดือนมีนาคม 2557

www.arc.nrru.ac.th



arc.nrru1



## ห้องสมุด Digital สืบราชสกุล

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จาก บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งจะมอบให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 77 แห่ง โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร



และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหารบริษัท ทีคิวเอ็ม ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และเตรียมความพร้อมการมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมอบให้ทางมหาวิทยาลัยในวันที่ 22 มีนาคม 2557 นี้ และในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาการแทนอธิการบดี และ ผศ.วราภรณ์ กองอินทร์ รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



## สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42

### และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12

โลกคือ บิยาย



ขอเชิญอาจารย์, บุคลากร และนักศึกษา เสนอรายชื่อหนังสือ เพื่อสั่งซื้อเข้าไว้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หนังสือใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หนังสืออ่านเสริมประกอบ รายวิชา หรือหนังสืออื่นๆ) โดยบุคลากรงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จะเข้าร่วมงาน **สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12** ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ทรัพยากรที่ทันสมัย มีคุณภาพ ราคาถูก และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ **ติดต่อสอบถามได้ที่ :** งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1609, 1616 ต่อ 112,116** ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557

## ที่นี่มีคำตอบ Q&A

**Q** สามารถสืบค้น OPAC ผ่าน Smart phone ได้หรือไม่ ?  
**A** ขณะนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังพัฒนา Application ด้านการบริการทุกประเภทของสำนัก ฯ รวมถึงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ด้วย โดยคาดว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ในเดือนสิงหาคมนี้ ในชื่อ Application "ARCNRU" ทั้ง ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android



## เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 10 เคล็ดลับ ง่าย ๆ การอ่านหนังสือสอบ

1. ปิด ทีวี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต mp3 มีสติอยู่กับหนังสือ
2. นิ่งสมาธิก่อนสัก 5 นาที
3. อ่านหนึ่งรอบ แล้วสรุป โดยไม่เปิดหนังสือ
4. ตรวจคำตอบ
5. อ่านอีกหนึ่งรอบ
6. สรุปใหม่อีกครั้ง แต่เปิดดูหนังสือได้
7. ถ้าทำสรุปเป็น Mind Mapping จะทำให้อ่านง่ายขึ้น
8. มีเอกสารอะไรที่ครูแจก อย่าคิดว่าไม่สำคัญควรนำมาทบทวน
9. ท่องในส่วนที่ครูพูดช้าบ่อยๆ อย่างน้อย 2 ครั้ง/คาบ
10. ก่อนวันสอบ ห้ามหักโหมอ่านหนังสือถึงเที่ยงคืน เพราะสมองจะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น



ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ Library News

มากที่สุด	มาก	น้อย
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ด้านเนื้อหา	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ด้านรูปแบบ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
โทร	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

กรุณาเขียนใบสมัครแบบ E-mail ส่งกลับในซองใส่ซองจดหมายแนบมา  
เพื่อไปเก็บจดหมาย มาทราบ  
ชื่อเสนอแนะเพิ่มเติม  
E-mail

**กองบรรณาธิการ**  
วารณา มงคลสิงห์พันธ์  
ราญณี สุนันต์  
วันดี ศรีทองเพชร  
ชลชนันท์ สีละมัย  
ธิดา ปรมศรี

จรรยา ก่อพรหมภรา  
บุญรัตน์ ขาผล  
ช่อฟ้า สิบบุษบ  
จิรวัฒน์ สุราสา

**ที่ปรึกษา**  
สุกานต์ อิงคฉิมพ์  
ศศิธร พรหมคำกลาง  
วันวิสาข์ ใจรัมย์  
จางพรมณ ภัณฑะนาม

ผู้อำนวยการสำนัก  
รองผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการ



# ARC NRRU ต้อนรับ UGC Nepal

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ประเทศเนปาล ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์สุเกษม อิงคินันท์ ผู้อำนวยการสำนัก และคณะพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนัก ฯ



## New Resources ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

### การวิจัย ทางการบริหารการศึกษา แนวคิดและกรณีศึกษา



หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากผลการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดตำราวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 โดยภายในหนังสือจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนา การประเมินเชิงระบบ การวิจัยทฤษฎีฐานราก การพัฒนาตัวบ่งชี้ การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง และอีกมากมาย มีภาพประกอบการนำเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย อันจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ หรือแก้ปัญหาใดๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารใหม่และส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา

## คิดอย่างอาเซียน THINK ASEAN

หนังสือเล่มนี้ยังได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในตลาดอาเซียนอย่างครบถ้วนทุกสาขา ครอบคลุมตัวอย่างตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านอบขนมปัง ร้านกาแฟ จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจประกอบรถยนต์ และธุรกิจสายการบิน ท่านผู้อ่านจะได้รู้จักธุรกิจในอาเซียนทั้งในด้านความเป็นมา และลักษณะการประกอบ การตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงช่วงปี 2006 ได้เข้าใจกลยุทธ์ที่ธุรกิจต่างๆ เลือกใช้จนประสบความสำเร็จในภูมิภาคนี้ และได้เพลิดเพลินไปกับแนวความคิดทางการตลาดของผู้เขียนและคณะ นอกเหนือจากผู้ประกอบการและนักการตลาดแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะที่จะใช้อ่านประกอบเป็นกรณีศึกษาทางการจัดการ การตลาดระหว่างประเทศ เพื่อจะได้ติดตามกลยุทธ์ของบริษัทเหล่านั้น ทั้งก่อนและหลังเข้าสู่ AEC



## ASEAN Corner จุดแข็ง-จุดอ่อน

จากที่ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศสมาชิกอาเซียนครบไปแล้ว 9 ประเทศ และประเทศสุดท้ายที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือ

### ประเทศไทย

**เมืองหลวง** ชื่อ : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

**จุดแข็ง** : เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการ รายใหญ่ของโลก มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง ระบบธนาคารที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีแรงงานจำนวนมาก

**จุดอ่อน** : แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ และเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง

**ประเด็นที่น่าสนใจ** : ประเทศไทยตั้งเป้าที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว การดำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง



### การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...

สู่ประชาคมอาเซียน

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนที่ทุกคนควรรู้ ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ช่องทางในการนำสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้อาเซียนได้อย่างเหมาะสม และมีแบบฝึกหัดทักษะการคิด ภายในเล่ม